
 

 

 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

  ครั้งที่ 5/2567 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖7 

  ณ ห้องประชุม TWP 602 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

            

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์                                                                    ที่ปรึกษา                                                                                  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2. นางวราภรณ์ สีหนาท                                                                             ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
3. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                  กรรมการ                                                                                     

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หรือผู้แทน                                           กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ มูลสิน แทน) 
5. นายตรัสนัยย์ กันจรรยา                   กรรมการ          

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
6. นางสาวพัชราพรรณ ระมั่ง                                                                                 กรรมการ           

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี                                                         
7. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์                                                  กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
8. นางสาวปารวี  รัตนคาม               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 
9. นางสาววราภรณ์  จันทร์ขจร                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี      

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล               

1. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล                                            กรรมการ 
รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ  ตันตราชีวธร         

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์ 

3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร         กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสน  กีรตินวนันท์ แทน) 

4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง           กรรมการ 
(อาจารย์ทรงกลด  ตันศิริ แทน)   

5. นางสาวอัญชุลี มั่งเจียม                 กรรมการ 
นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

6. หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล                    กรรมการ 

นายศักดิด์า  สุภาพ 
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รายนามกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
 1. นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร                       กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตรจารยน์ันทสารี สุขโต  
    หัวหน้าภาควิชาสังคมเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
2. อาจารย์ก าไร  วรนุช   
    หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
3. อาจารย์สุนาทะ  พงศเกียรติ 
    อาจารย์ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
4. นายสิทธินนท์  ไชยหงษ์  
    บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
5. นายณัฐพงษ์  นุชนารถ  

บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล 
1. นางสาวกันยารัตน์  เทพส าราญ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
2. นางสาวจิราภรณ์  ผ่องแผ้ว   
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   
3. นายสิริชัย  สุวรรณ ี

          นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
4. นายกฤษณะ  เทศแจ่ม  
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
5. นางสาวนราทิพย์  โชติทรัพย์ทวี 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
6. นางสาวปริษา  เมฆวัน 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
 

เริ่มประชุม เวลา  10.0๐ น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ    

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

    - ไม่มี -  
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วาระท่ี 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ 

วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

                                               ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการด าเนินงาน ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

การประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการด าเนินการ 

4/2567 

วันที่ 15 
พฤษภาคม 

2567 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่อง ค าร้องใบลา
ของนักศึกษา 

 
1 . ใบลาของนั กศึ กษาให้ ใช้ เป็ นฟอร์ มกลางของ 
มหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษาลาในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
2. มอบหมายให้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ประสานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลาของนักศึกษาให้ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผลทราบเพ่ือยกร่าง Template 
ใบลาของนักศึกษาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมส่งเสริม
วิชาการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ฝ่ ายทะเบี ยนและประ                  
มวลผล น า เสนอใน ที่
ประชุม คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 
5/2567  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
วาระที่ 4.1 การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ และการยกเว้น 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาที่มีสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษ 

 
การแสดงสัญลักษณ์ในใบ Transcript ส าหรับรายวิชา
ที่มีการขอยกเว้น (Exempt) จะให้สัญลักษณ์ S (EXE) 
โดยให้นับหน่วยกิต ทั้งนี้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
หารือกับฝ่ายนิติการเพ่ือออกเป็นประกาศในการเพ่ิม
สัญลักษณ์ต่อไป     

 
อยู่ระหว่างการด าเนิน 
การของฝ่ายวิชาการ  
 

วาระที่ 4.2 เรื่อง ทบทวนกระบวน 
การอนุมัติผลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาผ่านระบบ REG 

รับทราบ และมอบหมายให้ทุกส่วนงาน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือนักศึกษา ในกรณีที่มี
ปัญหาการลงทะเบียนเรียน และให้ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล เพ่ิมช่องทางในระบบ REG ให้นักศึกษา
ทราบว่าในกรณีที่มีปัญหาจะต้องติดต่อผู้รับผิดชอบใน
แต่ละส่วนงาน   

อยู่ระหว่างการด าเนิน 
การของฝ่ ายทะเบียน
และประมวลผลในการ
จัดท าสิทธิ์การอนุมัติ
การลงทะเบียน 

มติที่ประชุม        รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ส่งให้กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้า เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม         รับรองรายงานการประชุม โดยใหแ้ก้ไข หน้า 11 ข้อ 4 การเรียนปรับพื้นฐาน 
 ปีการศึกษา 2568 เป็นดังนี้   
    “นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษในระดับ A1 หรือต่ ากว่าระดับ A1 จะต้อง

เรียนปรับพื้นฐาน Pre-College Program ดังนี้  
  - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะเริ่มเรียนในช่วง

ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี 1 จ านวน 5 สัปดาห์  
  - หลักสูตรปริญญาตรี 11 หลักสูตร จะเรียนในชั้นปีที่  1 ของภาคการศึกษาที่  1                      

โดยนักศึกษาที่เรียน Pre-College Program จะได้ผลการเรียนที่ปรากฏในสัญลักษณ์ S หรือ U” 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

                        วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการเช่าสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                     
                                             ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
สรุปเรื่อง  1. สืบ เนื่ องจากคณ ะกรรมการส่ งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน                      

ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมได้ให้แนวทางการ    
เข้าใช้สิทธิ์โปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเช่าสิทธิ์การใช้โปรแกรม 
จ านวน 1,000 สิทธิ์ โดยก าหนดจ านวนผู้เข้าใช้งาน ดังนี้  

       (1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จ านวน 500-600 สิทธิ์  
       (2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ที่สนใจ จ านวน 300 สิทธิ์  
       (3) อาจารย์ และบุคลากร ที่สนใจ ประมาณ 100 สิทธิ์ ซึ่งมีเงื่อนไขจะต้องสอบ TEC-W  
   แต่เนื่องจากข้อมูลของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 จากฝ่ายทะเบียน

และประมวลผล ส านักงานอธิการบดี พบว่ามีนักศึกษาเข้ารับการศึกษา จ านวน 720 คน                  
โดยนักศึกษาจ านวนนี้จะต้องใช้โปรแกรม ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตามที่อาจารย์
ภาษาอังกฤษได้ก าหนดไว้นั้น ท าให้จ านวนที่ก าหนดไว้ในแนวทางว่านักศึกษาปีที่ 1 จะได้สิทธิ์เข้า
ใช้งานจ านวน 500-600 สิทธิ์นั้น ไม่เพียงพอ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งาน
โปรแกรมดังกล่าว ดังนี้   

       (1) นักศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จ านวน 720 สิทธิ์  
       (2) นักศึกษาปีที่ 2 – 4 ที่มีความสนใจ จ านวน 200 สิทธิ์  
       (3) อาจารย์ และบุคลากร ที่สนใจ จ านวน 80 สิทธิ์ 
  2. ส านักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ด าเนินการตรวจรับการเช่าสิทธิ์การใช้ 

โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 1,000 สิทธิ์การใช้งาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
เรียบร้อยแล้ว 

การพิจารณา     ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1. การจัดสรรสิทธิ์การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx ให้จัดสรรให้กับนักศึกษาปริญญาตรี 

และปริญญาโท เป็นล าดับแรก และการจัดสรรสิทธิ์ให้อาจารย์พิจารณาจากอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษก่อน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่จัดสรรสิทธิ์ให้ เนื่องจากสิทธิ์การใช้โปรแกรมมี
จ ากัดไม่เพียงพอ โดยให้จัดสรรสิทธิ์การใช้งานจ านวน 1,000 สิทธิ์ ดังนี้ 

          (1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จ านวน 720 สิทธิ์  
           (2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4  นักศึกษาปริญญาโท และอาจารย์ที่สนใจ จ านวน 280 สิทธิ ์

 2. การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx ทางบริษัทจะต้องอบรมการใช้โปรแกรมเบื้องต้น                      
ก่อนเริ่มใช้งาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี หารือกับบริษัทเรื่องการอบรม                 
โดยวันทีเ่ริ่มใช้โปรแกรม อาจให้เริ่มต้นไม่พร้อมกันใน 2 กลุ่ม 
 3. การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ ให้ทุกหลักสูตรช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าใหม่
รหัส 67 ทราบเรื่องการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพ่ือขอยกเว้นการเรียน โดยมอบหมายให้                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ด าเนินการส่งข้อมูลหลักเกณฑ์การยื่นคะแนน
ภาษาอังกฤษให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือออกประกาศ พร้อมทั้งส่งให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล รวมถึง
ทุกหลักสูตรทราบเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา   

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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                          วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดท าบทเรียนออนไลน์ NMU MOOC 
สรุปเรื่อง   ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานความคืบหน้าการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 

NMU MOOC ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีบทเรียนออนไลน์ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จัดท า
จ านวน 10 เรื่อง ดังนี้ 

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ที่ปรึกษาในที่ประชุม ได้สอบถามเรื่องการด าเนินการจัดท าบทเรียนออนไลน์                    
NMU MOOC ว่าต้องการสิ่งสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ 
     - ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ได้แจ้งว่า ภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีบทเรียน
ออนไลน์ จ านวน 3 เรื่อง ลงระบบ NMU MOOC ในส่วนของสิ่งสนับสนุนเพ่ิมเติม เช่น การเพ่ิม
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บุคลากร อาจจะต้องขอค านวณจากภาระงานที่ด าเนินการเสร็จสิ้นทุกกระบวนการก่อน                       
และจะน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง  
     - ทีป่ระชุมฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรก าหนดให้การจัดท าบทเรียนออนไลน์ของเป็นภาระ
งานของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ค านวณจากระยะเวลาการด าเนินการจัดท า
บทเรียนออนไลน์จนเสร็จสมบูรณ์สามารถลงระบบ NMU MOOC ได้ และมอบหมายให้ฝ่าย
วิชาการค านวณภาระงานดังกล่าว      

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ด าเนินการตามข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 

                        วาระท่ี 3.3 เรื่อง ขั้นตอนการลากิจ ลาป่วยของนักศึกษา 

สรุปเรื่อง  สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 
4/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมได้มอบหมาย ให้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อ
การุณย์ และฝ่ายทะเบียนและประมวลผลหารือขั้นตอนขอลากิจ ลาป่วยของนักศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการลากิจ ลาป่วยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ขั้นตอนการลา ดังนี้ 
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การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1. การบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา  
      ประธานในที่ประชุม ไดส้อบถามเรื่องการบันทึกเวลาเรียนว่าแต่ละส่วนงานท าอย่างไร  
      - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ การบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษาในแต่ละ

รายวิชาจะขึ้นอยู่กับผู้สอน ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การเรียกชื่อ  การให้นักศึกษาเซ็นชื่อ การ
ลงทะเบียนผ่าน QR Code ซึ่งพบว่า รายวิชาที่มีนักศึกษาจ านวนมาก การเรียกชื่อจะใช้เวลานาน 
และการที่ให้นักศึกษาสแกน QR Code เพ่ือเข้าเรียน นักศึกษาส่ง QR Code ให้เพ่ือนที่ไม่ได้เข้า
เรียน อาจารย์จึงได้ปรับวิธี โดยให้นักศึกษาได้ท า Quiz ใน 10 นาทีแรกของชั่วโมงเรียน                     
ซึ่งพบว่าได้ผลที่ดี    

      - คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ การบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษา ได้หลากหลายวิธี 
ซึ่งพบว่าวิธีที่ได้ผลดี คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาจากการให้นักศึกษาท า post-test  

  2. การลากิจของนักศึกษา พบว่าเหตุผลการลาของนักศึกษา มีความหลากหลาย เช่น                     
การลาไปต่างประเทศ การลาเพ่ือไปท าธุระของครอบครัว ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า                  
การขาดเรียนเกิน 20% นักศึกษาจะไม่มีสิทธิในการเข้าสอบ ดังนั้นการลากิจควรเป็น                        
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการบริหารจัดการเวลาเข้าเรียน จึงเห็นควรให้ตัดขั้นตอน                
การลากิจส่วนตัวของนักศึกษาออก ให้ลากิจได้เฉพาะในกรณีที่เป็นภารกิจ หรือกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย หรือของคณะ/วิทยาลัย  

  3. การลาป่วยของนักศึกษา นักศึกษาอาจแสดงหลักฐาน หรือไม่แสดงหลักฐานได้ ในกรณี
การเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดศีรษะ ท้องเสีย หากขาดเรียนเกิน 20% จะต้องแสดงหลักฐาน
ใบรับรองแพทย์ประกอบ  

  4. ขั้นตอนการลาของนักศึกษา 
      ที่ประชุมได้หารือเรื่องอ านาจการอนุมัติการลาของนักศึกษา ซึ่งพบว่าอ านาจการอนุมัติ

การลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566                
ไม่ได้ระบุผู้อนุมัติการลาของนักศึกษาไว้ และเห็นควรให้ปรับขั้นตอนที่ 3 โดยให้ตัดฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเพ่ือทราบออก และให้ปรับขั้นตอนใหมโ่ดยตัดการลากิจออก                      

   
มติที่ประชุม  มอบหมายฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ปรับขั้นตอนการลาของนักศึกษา โดยให้ตัด

ขั้นตอนการลากิจส่วนตัวของนักศึกษาออก โดยให้ลากิจได้เฉพาะในกรณีที่เป็นภารกิจ หรือ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ/วิทยาลัย และสรุปรวบรวมข้อมูลรูปแบบการบันทึก
ข้อมูลการเข้าเรียนการลาของนักศึกษาของทุกส่วนงานเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบ
การลาต่อไป    

   
                        วาระท่ี 3.4 เรื่อง แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปี 2566 

สรุปเรื่อง  สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล รวบรวมข้อค าถามการส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา                    
 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ได้น าเสนอแบบฟอร์มภาวะการมีงานท าของมหาวิทยาลัย                 
ให้ที่ประชุมพิจารณา ซ่ึงเป็นข้อค าถามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ก าหนดไว้ โดยมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาท าแบบสอบถามผ่าน
ระบบ REG และฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะสรุปข้อมูลที่ได้ ส่งให้ สป.อว. ทราบต่อไป                     
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การพิจารณา    ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้แจ้งว่า  คณะฯ ได้จัดท าแบบฟอร์ม                    

ภาวะการมีงานท าของนักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าประกันคุณภาพหลักสูตร โดยวางแผน
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก สิ้นปีของปีการศึกษาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และ
ช่วงที่สอง เดือนพฤษภาคมของปีถัดไป โดยมีข้อค าถามที่เฉพาะเจาะจงในชื่อต าแหน่งงาน              
ซึ่งแตกต่างจากแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ทุกส่วนงานใช้
แบบฟอร์มกลางของมหาวิทยาลัย โดยถ้าหลักสูตรต้องการให้เพ่ิมเติมข้อค าถาม ชื่อต าแหน่งงาน 
ให้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียนและประมวล เพื่อปรับแบบฟอร์ม และให้ทุกส่วนงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาได้ท าแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ REG    

  2. เนื่องจากนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ เมื่อจบการศึกษาจะทราบสถานที่ท างาน ดังนั้นให้นักศึกษาได้ท าแบบสอบถามได้เลย       
โดยไม่ต้องรอถึงช่วงรับปริญญา  

มติที่ประชุม     มอบหมายฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส่งแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตศึกษา ให้ทุกหลักสูตรช่วยประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตได้ท าแบบสอบถามดังกล่าว 

 
                        วาระท่ี 3.5 เรื่อง รายงานความคืบหน้าหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2567 

สรุปเรื่อง    สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 
7/2566 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมให้ทุกส่วนงานรายงานความคืบหน้าหลักสูตร
ครบรอบการปรับปรุง และน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการฯ 
ทุกครั้งจนกว่าสิ้นสุดกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร    

   หลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2568 จ านวน 1 หลักสูตร      
และปีการศึกษา 2569 จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

 

 

 
 

         
 

การพิจารณา  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้รายงานว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  

  2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้ รายงานว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้ด าเนินการด าเนินการปรับโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบาย
รายวิชา และอยู่ระหว่างการจัดท า CLO   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 
 

หลักสูตร ปีการศึกษาที่ 
ครบวงรอบ 5 ป ี

ปีการศึกษา 
ที่ใช้หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2567 2568 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

2568 2569 
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ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องเพื่อพิจารณา 

                         วาระที่ 4.1 การประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาที่ประสงคล์าออก 

สรุปเรื่อง     ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี ได้รับค าร้องขอผลการศึกษาของ
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองผลการศึกษาจากที่ประชุม
ภาควิชา/หลักสูตร/ส่วนงาน และส่งเข้า Transcript เพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษา ซึ่งขั้นตอนการ
ด าเนินการประมวลผลการศึกษา จะมีบันทึกคะแนนเก็บหรือน าเข้าข้อมูลคะแนนผ่านระบบ
สารสนเทศบริการเพื่อการศึกษา (REG) ซึ่งการประมวลผลการศึกษาจะกระท าได้ต่อเมื่อนักศึกษา
มีสถานะที่เป็นปกติเท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนการเผยแพร่ผล
การศึกษา ระบบจะไม่สามารถส่งผลการศึกษาเข้า Transcript และค านวณเกรดเฉลี่ยสะสมได้ 
ซึ่งการแสดงผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีพ้นสภาพจะไม่แสดงสัญลักษณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอลาออกและการพ้นสภาพ                 
การเป็นนักศึกษาของนักศึกษาก่อนที่ผลการศึกษาจะเผยแพร่ มีผลต่อการบันทึกผลการศึกษาใน                    
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เนื่องจากนักศึกษาผู้ที่มีค าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
แล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในฐานข้อมูลระบบได้ ดังนั้นเพ่ือให้                  
การด าเนินการประมวลผลการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 
 1. ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล บันทึกสัญลักษณ์  W ให้กับนักศึกษาที่ประสงค์                   
ขอลาออกทันทีที่ได้รับใบค าร้อง  
 2. พิจารณาแบบฟอร์มค าร้องลาออกของนักศึกษา 

การพิจารณา   ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  กรณีนักศึกษาที่สอบเสร็จสิ้นครบถ้วนตามเงื่อนไข ถึงแม้ว่าจะมีค าสั่งมหาวิทยาลัยให้พ้น

สภาพการเป็นนักศึกษาก่อนผลการเรียนจะออก ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา จึงเห็นสมควรให้นักศึกษามีสิทธิได้รับผลการเรียน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ                   
ขอเทียบโอนหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ และในอนาคตหากเกิดกรณีที่นักศึกษายื่นค าร้องขอ
ลาออกก่อนผลการเรียนจะออก ขอให้ทุกส่วนงานแจ้งนักศึกษาทราบเงื่อนไขการได้รับผลการ
เรียน และส่วนงานควรชะลอการด าเนินการลาออก โดยรอให้ผลการเรียนออกก่อนที่จะมีค าสั่ง
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ส่วนแบบฟอร์มค าร้องขอลาออกส าหรับนักศึกษาที่ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผลได้ปรับแก้ไข ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าไม่ต้องปรับแก้ไขแบบฟอร์ม ให้ใช้
แบบฟอร์มเดิม  

มติที่ประชุม  1. แบบฟอร์มค าร้องลาออกส าหรับนักศึกษาให้ใช้แบบเดิม ไม่ต้องปรับแก้ไข กรณีที่
นักศึกษาสอบครบถ้วนตามเงื่อนไข และมีค าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนที่ผลการเรียน
ออกให้นักศึกษามีสิทธิได้รับผลการเรียน โดยให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลท าหนังสือให้
อธิการบดีวินิจฉัยเป็นรายกรณี 

  2. ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาออกให้ทราบถึงเงื่อนไข                 
การได้ผลการเรียน ในกรณีที่นักศึกษาอยู่สอบครบถ้วนตามเงื่อนไขจะมีสิทธิได้รับผลการเรียน 
และหากนักศึกษาเข้าสอบไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับผลการเรียน    

                        วาระที่ 4. 2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาทั่วไปและกลุ่มพื้นฐาน 
                                             ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 
สรุปเรื่อง   สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอบกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่ม

วิชาพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอบของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567                        
และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ได้จัดสรรห้องเรียนให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจัดสรรห้องเรียน              
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ในภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2567 มีความจ าเป็นต้องใช้ห้องประชุม KSS-801                         
เพ่ือจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 รายวิชา ในวันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์ ในระหว่างวันที่       
4 สิงหาคม - 20 ธันวาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันการใช้ห้องประชุม KSS-801 ยังไม่มีแนวทางการ
ใช้ห้องและรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน จึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  
ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม KSS-801 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                
จงึควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และจัดท าแผน
รองรับรูปแบบการสอนอ่ืนนอกจาก On-site ในกรณีที่ห้องประชุมมีภารกิจ 

การพิจารณา      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตว่า การใช้ห้อง KSS-801 ส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือให้               
การจัดห้องเรียนเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย เห็นควรให้ก าหนดวันที่ใช้ห้องในวันจันทร์ 
และวันอังคาร และให้ย้ายรายวิชาระบบการท างานของร่างการมนุษย์และความผิดปกติ 1                   
ที่สอนในวันศุกร์ ย้ายไปในวันจันทร์ หรือวันอังคาร เนื่องจากห้อง KSS-801 มีความต้องการใช้
ห้องประชุมเป็นจ านวนมาก และเพ่ือให้สะดวกต่อการจัดห้อง ในกรณีที่ไม่สามารถย้ายรายวิชา
ดังกล่าวมาเรียนในวันจันทร์ หรือวันอังคารได้นั้น ให้ใช้ห้องของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
  2. การใช้ห้องเรียนขนาดเล็ก ในกรณีที่จัดหาห้องเรียนไม่ได้ สามารถใช้ห้องประชุมอาคาร
ส านักงานอธิการบดี หรือห้องประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนได้ 

มติที่ประชุม  การใช้ห้องประชุม KSS-801 ส าหรับการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่  1                          
ปีการศึกษา 2567 ให้ใช้เฉพาะวันจันทร์ และวันอังคารเท่านั้น โดยมอบหมายให้ส านักงาน                  
บริหารจัดการอาคารส านักงานอธิการบดี และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี              
เป็นผู้รับผิดชอบในการอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืน ๆ  

       วาระท่ี 5.1 เรื่อง การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระบบ REG 

สรุปเรื่อง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ขอหารือเรื่องการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา ในระบบ REG ซึ่งพบว่า  

  (1) การรายงานข้อมูลในเมนูการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาในระบบ REG พบว่า                  
ยังมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เช่น นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น แต่ผลการศึกษาเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ 2  

            (2) การรายงานข้อมูลการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี และ                 
รายวิชาเลือก อยู่ไม่ตรงหมวดวิชา       

การพิจารณา   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล แจ้งว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในโครงสร้าง
หลักสูตร ท าให้มีรายวิชาใหม่เกิดขึ้นเทียบแทนรายวิชาเดิม การรายงานข้อมูลผลการศึกษา               
กับข้อมูลการลงทะเบียนตามโครงสร้างรายวิชาเดิม อาจท าให้ ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน                     
เช่น กรณีรายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาติด F ลงทะเบียนเรียนใหม่ ซึ่งเดิมเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 แต่เนื่องจากมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึงเปลี่ยนเป็นรายวิชา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซึ่งการรายงานข้อมูลในระบบจะมีวงเล็บแสดงให้ทราบว่าเป็นรายวิชาที่ได้
ทดแทนรายวิชาใด และในกรณีรายวิชาที่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาเลือก                     
อยู่ไม่ตรงหมวดวิชาเลือกทั่วไป หรือหมวดวิชาเลือกเสรี  เนื่องจากการลงทะเบียนเรียนในกลุ่ม
รายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเลือกทั่วไป ไม่ได้แบ่งแยกกลุ่มไว้ ทางระบบจึงไม่สามารถแยกได้  
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  ที่ประชุมได้ พิจารณาประเด็นดั งกล่ าวแล้ว เห็นว่าเพ่ือไม่ ให้ เกิดปัญหาดั งกล่ าว                      
ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สรุปข้อมูลปัญหาต่าง ๆ รายงานให้อธิการบดีพิจารณาต่อไป   

มติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สรุปข้อมูล ปัญหา อุปสรรคการลงทะเบียนในกลุ่ม
วิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเลือก เสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป 

วาระท่ี 5.2 เรื่อง วันสิ้นสุดปีการศึกษา 2566 

สรุปเรื่อง  ฝ่ ายทะเบี ยนและประมวล ได้ แจ้ งวันสิ้ นสุ ดปี การศึกษา 2566  โดยส่ วนงาน                     
ที่จะเสนออนุมัติการส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 ให้เสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2567  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระที่ 5.3 เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ พ.ศ. 2562 

สรุปเรื่อง  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่             
17 มิถุนายน 2567  ได้พิจารณา ร่างแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2562 ที่เพ่ิมเติมข้อความเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติ ให้                       
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ น าข้อพิจารณาเสนอแนะจากที่
ประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยอีกครั้งในประเด็น ดังนี้ 

  1. การเก็บผลประเมินการสอนไว้ได้ 2 ปี ที่ประชุมมีความเห็นว่าการเก็บไว้ได้ 2 ปี เป็น
ระยะเวลาที่นานเกินไปหรือไม่ เนื่องจากเอกสารการสอนจะไม่ทันสมัย และองค์ความรู้
บางอย่างมีการปรับเปลี่ยน ควรเก็บไว้ได้ 1 ปี หรือไม่ ทั้งนี้หากยังคงระยะเวลาไว้ 2 ปี 
เหมือนเดิม มหาวิทยาลัยควรท าความเข้าใจกับผู้ขอรับการประเมินว่าควรประเมินก่อนล่วงหน้า 
1 ปี เพ่ือความทันสมัยขององค์ความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ แม้ว่าตามกฎระเบียบก าหนดไว้ 2 ปี ก็ตาม 

  2. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์                
ให้มีผลตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พร้อมทั้งแบบค าขอแต่งตั้งครบถ้วน ผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์ หรือผลงาน
ทางวิชาการฉบับเผยแพร่ ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรจะเป็นวันที่ส่วนงานได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์หรือไม่ แต่หากมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการด าเนินการรับเอกสารที่ไม่ล่าช้า สามารถใช้วันที่
มหาวิทยาลัยรับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน                   

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. การประเมินผลการสอน ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีความเห็น

ว่าผลประเมินการสอนให้เก็บไว้ได้ 1 ปี นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากชั่วโมงการสอนของ
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีชั่วโมงการสอน
ไม่มาก และบางรายวิชา 1 ปี สอนแค่ 1 ภาคการศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติอยู่นั้น 
ผลประเมินการสอนเก็บไว้ได้ 2 ปี ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผลประเมินการสอนเก็บไว้ได้ 
2 ปี คงเดิม  

  2. การนับวันที่มีผลให้แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า                    
ตามแนวปฏิบัติเดิมจะนับจากวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องจากส่วนงาน ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ส่วน
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งานเสนอเรื่อง มีความเหมาะสมแล้ว จึงมีความเห็นให้ปฏิบัติตามเดิม โดยให้เก็บข้อมูลติดตาม
ระยะเวลาการด าเนินการของส่วนงาน                       

    
มติที่ประชุม  1. การประเมินผลการสอน ให้มีผลเก็บไว้ใน 2 ปี 
        2. การนับวันที่มีผลให้แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ ให้นับวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสาร

ครบถ้วนสมบูรณ์ จากทุกส่วนงาน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตาม
ระยะเวลาการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ฯ                
มีข้ันตอนการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองของส่วนงานก่อน    

 วาระที่ 5.4 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างย่ังยืน ของนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก
กรุงเทพมหานคร             

สรุปเรื่อง   อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ได้เสนอว่าควรศึกษาข้อมูลมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับทุน โดยให้ศึกษาเปรียบเทียบเงื่อนไขภาษาอังกฤษของ                       
ผู้ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาปรับใช้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษาจากกรุงเทพมหานคร เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร                   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน                         

มติที่ประชุม  มอบหมายวิทยาลัยพัฒนามหานคร หารือกับรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี                      
ที่รับผิดชอบด้านวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุน
จากกรุงเทพมหานคร 

 

 ประธานคณะกรรมการฯ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่  17  กรกฎาคม พ.ศ. 2567             
เวลา 10.00 น. 
 

   เลิกประชุม เวลา 12.15 น. 
 
 
                                นางสาวปารวี  รัตนคาม   นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์    
                                ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


